



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng



Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Sáng 16-4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Ban Tổ chức Trung ương và trực tuyến đến 32 điểm cầu là các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương (từ Đà Nẵng trở ra). Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU,

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tổ chức vào đầu năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của đất nước. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh đất nước ta (Xem tiếp trang 4)

Tin, ảnh: XUÂN THU

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029



Đồng chí Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ảnh: VĂN HUỖNH

Sáng 16-4, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Xuân Trường tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm Đại hội cấp huyện. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 186 đại biểu đại diện cho hội

viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực triển khai thực hiện và hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XX đã đề ra. Nội dung, phương thức hoạt động thường xuyên được đổi mới, hướng các hoạt động về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. (Xem tiếp trang 4)

LAM HỒNG

Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Ngày 16-4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW; Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì điểm cầu Trung ương. Đồng chí Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, ngành BHXH Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2009, sau khi Chỉ thị 38-CT/TW được ban hành, toàn quốc có trên 50 triệu người tham gia BHYT, tăng trên 10 triệu người so với năm 2008, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 58,2% dân số. Đến năm 2023, toàn quốc có 93,6 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% dân số. Công tác khám, chữa bệnh (KCB) BHYT được chú trọng. Năm 2023, có 2.897 cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT, tăng hơn năm 2009 là 809 cơ sở. Số lượt người có thẻ BHYT đi KCB tăng từng năm, (Xem tiếp trang 4)

VIẾT ĐU

Cục Hải quan Hà Nam Ninh tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2024

Sáng 16-4, tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), Cục Hải quan Hà Nam Ninh tổ chức hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; Trần Xuân Dương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Nguyễn Thu Nhiều, Cục trưởng và lãnh

đạo Cục Hải quan Hà Nam Ninh; lãnh đạo Chi cục Hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam và hơn 150 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn 3 tỉnh. Theo báo cáo của Cục Hải quan Hà Nam Ninh, tại đơn vị có 1.335 doanh nghiệp đăng ký (Xem tiếp trang 4)

NGỌC ANH

Hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên giỏi Ban CHQS huyện, thành phố năm 2024

Ngày 16-4, tại Trung đoàn 180, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên giỏi Ban CHQS huyện, thành phố năm 2024. Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Thịnh, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện Quân khu 3 đến dự. Hội thi diễn ra từ ngày 15-4 đến 17-4. Tham dự hội thi có 20 Chỉ huy trưởng, Chính trị viên của Ban CHQS các huyện và thành phố Nam Định. Các thí sinh tập trung thi các nội dung: Xây dựng quyết tâm dự thảo nghị quyết; soạn thảo văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị; hội nghị Đảng ủy thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và thi trắc nghiệm về nhận thức chung; điều lệnh đội ngũ; thi thể lực bơi, chạy 1.500m; thực hành bắn súng K54.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, Đại tá Nguyễn Bá Thịnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên giỏi Ban CHQS huyện, thành phố năm 2024 là dịp để cán bộ tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức toàn diện về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; kỹ năng tham mưu; đồng thời là cơ sở để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động và tổ chức thực hiện của tập thể cấp ủy, chỉ huy; trình độ kỹ, chiến thuật; điều lệnh đội ngũ cho đội ngũ cán bộ chủ trì của Ban CHQS các huyện, thành phố. Qua đó rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ các cấp của Bộ CHQS tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới. (Xem tiếp trang 4)

HOÀNG TUẤN

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Ngày 15-4, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 373/UBND-VP3 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước (QLNN) về đất đai. Công văn nêu rõ, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tuy nhiên công tác QLNN về đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế. Ở một số đơn vị, địa phương, một số lĩnh vực sử dụng đất (SDĐ) không

theo quy hoạch, kế hoạch SDĐ; còn tình trạng lấn, chiếm đất, tự ý chuyển mục đích SDĐ nông nghiệp (đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước) sang các mục đích phi nông nghiệp không được cấp có thẩm quyền cho phép. Một số tổ chức, cá nhân tự ý nhận chuyển nhượng quyền SDĐ nông nghiệp khi chưa có quy hoạch, kế hoạch, chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận trên các tuyến (Xem tiếp trang 4)

THANH THÚY

Hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp

Ngày 16-4, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị hỗ trợ pháp lý cho 60 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là cán bộ các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu các quy định của pháp luật hiện hành về những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019; Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong kế hoạch

đầu tư. Bộ luật Lao động năm 2019, gồm 17 chương, 220 điều được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-2021 với nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng, đáp ứng những đòi hỏi mới của việc quản trị thị trường lao động đang phát triển và thay đổi; đồng thời thực hiện những cam kết quốc tế, phục vụ quá trình hội nhập của Việt Nam, đảm bảo phù hợp (Xem tiếp trang 4)

NGỌC LINH

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2024

Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng là trọng tâm

(Tiếp theo và hết)
Với chủ đề: “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới”, Tháng hành động vì ATTP năm 2024 diễn ra từ ngày 15-4 đến 15-5-2024 nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao; các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. (Xem tiếp trang 2)



Sản phẩm nước mắm Ninh Cơ của Công ty Cổ phần Chế biến hải sản Nam Định, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Bài và ảnh: VIỆT THẮNG



TIN THẾ GIỚI

Tổng thống Mỹ khẳng định không muốn xung đột lan rộng ở Trung Đông

Ngày 15-4, phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani tại Nhà Trắng, Tổng thống

Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ muốn ngăn chặn xung đột ở Trung Đông lan rộng, nhưng cam kết sẽ bảo vệ Israel sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào đồng minh chủ chốt của Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhắc lại cam kết đảm bảo an toàn cho các nhân viên và đối tác của Washington trong khu vực, trong đó có Iraq. Về phần mình, Thủ tướng Iraq (Xem tiếp trang 4)



TIN TRONG NƯỚC

NINH THUẬN Khởi công khu đô thị mới Phủ Hà

Sau 2 năm thi công đạt tiến độ xây dựng cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ngày 16-4, tại phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh

Thuận), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng MK (chủ đầu tư) đã tổ chức lễ khởi công dự án khu đô thị mới Phủ Hà, trong đó, có khu nhà ở xã hội MK Central City, với tổng vốn đầu tư hơn 641 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 7ha, quy mô dân số 2.328 người. Dự án là một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 49 năm (Xem tiếp trang 3)

PV

Gia tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người yếu thế

Ngành Ngân hàng hiện đang tích cực hỗ trợ, tạo tài khoản miễn phí cho những đối tượng chính sách nhận các khoản chi trả an sinh xã hội; đồng thời đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tín dụng vi mô, tín chấp, không cần tài sản đảm bảo trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho những người yếu thế có thể tiếp cận nguồn vốn, có tiền đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh để cải thiện điều kiện kinh tế gia đình.

Theo ghi nhận của ngành Ngân hàng, bên cạnh việc phổ cập tài khoản ngân hàng cho người dân để nhận các khoản chi trả an sinh xã hội, hiện nay việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đánh giá khả tín khách hàng (độ tin cậy của khách hàng đối với ngân hàng) và phát triển các sản phẩm tín dụng vi mô đối với người nghèo và người lao động thu nhập thấp cũng được nhiều ngân hàng chú trọng. Một số ngân hàng thương mại như BIDV, Vietcombank, VietinBank, PVcombank đều triển khai các sản phẩm cho vay tín chấp cá nhân với lãi suất hợp lý và thủ tục vay đơn giản, dễ dàng thực hiện nhằm "tiếp sức" cho những người thu nhập thấp. Tại Vietcombank và BIDV, khách hàng chỉ cần đủ 18 tuổi trở lên, có hợp đồng lao động từ 3 năm trở lên và thu nhập từ lương tối thiểu 5-6 triệu đồng/tháng là có thể vay thấu chi tối đa 100 triệu đồng trong thời hạn 12 tháng với mức lãi suất 9%-15% năm. Tại VietinBank, khách hàng chỉ cần có tài khoản ngân hàng và có đóng bảo hiểm xã hội là có thể vay tín chấp qua hình thức trực tuyến tối đa 10 triệu đồng, thời hạn 3 năm, lãi suất thả nổi. Trong khi đó, tại PVcombank, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm vay tín chấp cho người đến tuổi nghỉ hưu, vay tín chấp cho người tạm dừng đóng bảo

hiểm xã hội và vay tín chấp trả góp cho người gần đủ tuổi nghỉ hưu. Mức lãi suất các sản phẩm cho vay này từ 8,5%/năm, tùy theo nhóm người dùng vào việc đóng bảo hiểm, thời gian ân hạn gốc tối đa 3 năm và thời hạn vay tối đa 7 năm... Hiện nay nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô đã đăng ký nhu cầu sử dụng sản phẩm đánh giá khả tín để cho khách hàng vay. Việc cho khách hàng vay dựa trên đánh giá khả tín khách hàng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được nhiều địa phương đánh giá là rất tích cực, giúp người dân, nhất là những người yếu thế trong xã hội có điều kiện tiếp cận nguồn vốn chính đáng, phòng ngừa "tín dụng đen", nâng cao hiệu quả đảm bảo an sinh xã hội cũng như phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1355/KH-NAĐ ngày 29-11-2023 để thực hiện mô hình số 20 "Triển khai cho vay tín chấp công dân là hộ nghèo, người có công" của ngành Ngân hàng Nam Định, đồng thời có văn bản đề nghị Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) triển khai giải pháp "làm sạch" thông tin các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người có công để làm cơ sở triển khai cho vay. Hiện tại, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các ngân hàng thương mại trên địa bàn chưa có cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công đã được "làm sạch" mà chỉ đang thực hiện cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở danh sách được UBND cấp xã xác nhận. Đến nay, dự nợ cho vay hộ nghèo đạt 123 tỷ đồng với 1.938 khách hàng; dự nợ cho vay hộ cận nghèo đạt 876,5 tỷ đồng với 13.107 khách hàng. Bên

cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đối với 459 khách hàng, dư nợ 187,1 tỷ đồng (trong đó cho vay 1 người có công với cách mạng, dư nợ 380 triệu đồng); cho vay hộ mới thoát nghèo 865 tỷ đồng với 12.762 khách hàng; cho vay học sinh, sinh viên 219,5 tỷ đồng với 4.601 khách hàng; cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay dư nợ cho vay là 2,6 tỷ đồng với 28 khách hàng.

Thục tế cho thấy thời gian qua, đối tượng yếu thế trong xã hội, điển hình là hộ nghèo, cận nghèo đã được tiếp cận ngày càng nhiều hơn với nhiều kênh tín dụng phù hợp, dư nợ bình quân trên hộ cũng tăng lên, số dư nợ để sản xuất, kinh doanh, học nghề, xuất khẩu lao động cũng tăng hơn. Chính sự hỗ trợ kịp thời của tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội tạo sinh kế, việc làm, ổn định đời sống, giảm nghèo thực chất. Nguồn tín dụng chính sách xã hội còn tạo điều kiện giúp giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Ngoài ra, tín dụng chính sách xã hội cũng giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tăng khả năng tích lũy tài sản, chống chịu được trước những cú sốc kinh tế. Đồng thời, tạo niềm tin thúc đẩy nhu cầu đầu tư, kinh doanh, cải thiện năng suất lao động tại các vùng nông thôn.

Để tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho người yếu thế, thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến kiến thức, thông tin rộng rãi, đầy đủ, rõ ràng và kịp thời các chương trình, sản phẩm cho vay, cũng như cách thức tiếp cận vốn để người dân nắm bắt và tiếp cận chính sách. Từng bước chỉ đạo các ngân hàng thương mại thiết kế các gói tín dụng với điều kiện vay, thủ tục và lãi suất riêng phù hợp với các đối tượng có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, hạn chế tình trạng người dân tìm đến với "tín dụng đen". Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cần tăng cường chuyên đổi số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm đẩy nhanh tốc độ, thời gian xử lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng vay vốn; triển khai các giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng của người dân; xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong đánh giá khách hàng vay do Bộ Công an cung cấp, bảo đảm hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng./.

Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN

Là một trong những địa phương có tiềm năng, lợi thế phát triển nuôi trồng thủy sản của huyện Hải Hậu, xã Hải Chính hiện có 75 hộ tham gia nuôi trồng với tổng diện tích 40ha. Chuẩn bị vào vụ nuôi thủy sản mới, các hộ dân nơi đây đang chuẩn bị cơ sở vật chất, cải tạo ao nuôi, con giống... nhằm chủ động trong quá trình nuôi, đồng thời giúp hạn chế dịch bệnh, nâng cao năng suất, thu nhập.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phát, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Chính cho biết: "Trong phát triển nuôi thủy sản hiện nay, việc cải tạo ao đầm có vai trò rất quan trọng để tạo môi trường nuôi thuận lợi, hạn chế mầm bệnh tồn lưu trong ao, tạo sự an toàn cho các giống thủy sản mới thả và trong suốt quá trình sinh trưởng. Vì vậy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quy trình nuôi trồng thủy sản

nuôi thả. Thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp nên nuôi thủy sản nói chung, nuôi tôm nói riêng không thể "phó mặc" cho may rủi được". Hộ anh Nguyễn Văn Bình ở xóm Hữu Nghị có 2ha nuôi ốc hương, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá vược, cá hồng Mỹ... Hàng năm, trang trại của anh thu hoạch với sản lượng trung bình đạt khoảng 7 tấn ốc hương, 3 tấn tôm, 5 tấn cá các loại. Để việc chăm sóc, nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả, anh thuê thêm 2 lao động chính, đến mùa vụ anh thuê thêm 15-20 lao động. Hàng năm, trừ chi phí, anh Bình thu lãi khoảng 600 triệu đồng. Chuẩn bị cho vụ nuôi mới, anh Bình dự kiến sẽ thả hơn 10 nghìn cá vược, cá hồng mỹ; 1 triệu tôm giống các loại. Thực hiện khuyến cáo của ngành chức năng và chính quyền địa phương, anh đã tiến hành bơm kiệt nước, để phơi san nền, rắc vôi bột khử trùng, xử lý đáy ao; đồng thời

Hải Chính chuẩn bị các điều kiện cho vụ nuôi thủy sản mới



Anh Bùi Văn Kiên, xóm Hữu Nghị, xã Hải Chính (Hải Hậu) vệ sinh ao nuôi tôm.

theo hướng đảm bảo an toàn. Đồng thời, tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận các nguồn vốn, kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản". Toàn xã đã cơ bản cải tạo xong hệ thống ao đầm và đang chuẩn bị lấy và xử lý nước, sẵn sàng đưa giống về ương và bắt đầu thả giống trong tháng 4, tháng 5 (tùy vào từng đối tượng nuôi). Đến thời điểm này, hộ anh Bùi Văn Kiên ở xóm Hữu Nghị đã cơ bản cải tạo xong ao nuôi tôm. Anh Kiên cho biết: "Trong quá trình chăm sóc, lượng thức ăn dư thừa, chất thải và mầm bệnh lắng đọng tích tụ dưới đáy và bờ ao sẽ làm ô nhiễm môi trường ao nuôi, nếu không cải tạo, xử lý kỹ sẽ làm ô nhiễm môi trường nuôi, gây bệnh cho tôm. Vì vậy, sau mỗi vụ nuôi, tôi đều tiến hành cải tạo ao nuôi bằng cách tháo cạn nước, cạo rửa rêu xung quanh bờ, thậm chí rửa cả đường ống; tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị cần thiết cho việc

sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước, quạt sục khí. Sau đó mới bơm nước vào các ao nuôi rồi chạy quạt sục khí liên tục để làm sạch nước, tiến hành khử trùng. Sau khi xử lý kỹ môi trường ao nuôi, cần cứ vào tình hình thời tiết, anh mới quyết định xuống giống.

Ông Nguyễn Văn Nghị là một trong những hộ nuôi thủy sản có tiếng của xã Hải Chính cho biết: Vụ xuân hè năm nay, gia đình ông nuôi thả trên 6.000m² ao đầm, chủ yếu là nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Với kinh nghiệm nhiều năm nuôi trồng thủy sản, ông nhận thấy, để vụ nuôi tôm thành công phải chuẩn bị tốt tất cả các khâu như: cải tạo ao đầm, chọn giống, thả nuôi và phòng trừ dịch bệnh. Trong đó, cải tạo ao đầm là khâu kỹ thuật quan trọng, nếu cải tạo và chuẩn bị ao nuôi tốt sẽ tạo môi trường thuận lợi cho tôm khi mới thả

(Xem tiếp trang 4)
Bài và ảnh: THANH HOA



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Tiến (Ý Yên) hướng dẫn hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội.

(Tiếp theo trang 1)

Toàn tỉnh có 18.598 cơ sở thực phẩm. Ngành Y tế quản lý 6.187 cơ sở (chiếm 33,3%), trong đó 1.664 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, 911 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 3.612 cơ sở dịch vụ ăn uống. Ngành Công Thương quản lý 2.350 cơ sở (chiếm 12,6%). Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) quản lý 10.061 cơ sở (chiếm 54,1%).

Năm 2023 và quý I năm 2024, toàn tỉnh thành lập 971 đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành ATTP; thanh, kiểm tra 7.038 cơ sở, xử phạt 227 cơ sở, tổng số tiền phạt 574 triệu đồng. Đồng chí Khương Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Hành vi vi phạm chủ yếu là không có đủ dụng cụ sử dụng riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm đã qua chế biến, nơi chế biến có côn trùng, động vật gây hại; người trực tiếp chế biến thức ăn không đội mũ, đeo khẩu trang, không cắt ngắn móng tay; kinh doanh hàng hóa thực phẩm nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; không niêm yết giá; không thực hiện kiểm thực 3 bước; cống rãnh thoát nước thải khu vực chế biến thực phẩm không được che kín; sử dụng phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng; không có giá kê; dụng cụ thu gom rác thải không có nắp đậy. Hàng hóa vi phạm, tịch thu, tiêu hủy chủ yếu là các sản phẩm từ động vật không đảm bảo ATTP và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nước uống, mì tôm, chai nước chấm hải sản không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng... Công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm vệ sinh ATTP đã góp phần phòng ngừa và răn đe; nhiều sản phẩm hàng hóa vi phạm, mất an toàn đã được tịch thu tiêu hủy nhằm không để thực phẩm bẩn đến tay người tiêu dùng, đã thực hiện công khai các trường hợp vi phạm để cảnh báo cộng đồng.

Toàn tỉnh có 742 bếp ăn tập thể (trên 200 nghìn suất ăn), trong đó 587 bếp ăn trường học (trên 134 nghìn

Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng là trọng tâm

Kỳ II: Bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới

suất ăn tại 228 trường học), 155 bếp ăn doanh nghiệp (trên 60 nghìn suất ăn). Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới, Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho 2.450 cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Triển khai tập huấn kiến thức ATTP cho các cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách nuôi ăn bán trú, chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến thực phẩm, người cung ứng thực phẩm tại các trường tham gia mô hình đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể. Tập huấn công tác đảm bảo ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm cho đội ngũ y tế thôn, xóm. Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh đã tổ chức kiểm tra tại 47 trường, gồm 30 trường mầm non, 1 nhóm trẻ tu học, 14 trường tiểu học và 2 trường THCS. "Qua kiểm tra cho thấy, các bếp ăn tại trường học đều có ý thức thực hiện các quy định về vệ sinh ATTP. Các trường học đều có quyết định thành lập bếp ăn bán trú, thành lập Ban Vệ sinh ATTP, tổ giám sát vệ sinh ATTP và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. 100% các trường mầm non tự nấu ăn bán trú; các trường tiểu học và THCS đều ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các đơn vị có đủ năng lực cung cấp dịch vụ ăn uống..." - Đồng chí Hoàng Vũ Lợi, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) thông tin.

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh ATTP vẫn còn những "điểm nghẽn". Sự phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác quản

lý ATTP chưa thật sự chặt chẽ, thường xuyên; sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể trong giám sát, tuyên truyền, vận động, phát hiện, tố giác vi phạm ATTP còn hạn chế. Công tác quản lý Nhà nước về ATTP tại một số xã, phường, thị trấn còn yếu, đặc biệt là quản lý sử dụng hoá chất trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thực phẩm đối với đối tượng sản xuất nhỏ lẻ, thời vụ, kinh doanh thức ăn đường phố, ATTP tại các chợ; việc kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo ATTP... hiệu quả chưa cao. Xử lý vi phạm về ATTP còn khiêm tốn, nhất là tại tuyến huyện, xã.

Theo Đại tá Chu Văn Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Các cơ quan quản lý Nhà nước thường tập trung vào những cơ sở sản xuất, chế biến lương thực lớn mà ít quan tâm đến các cơ sở nhỏ, nhất là cơ sở thức ăn đường phố tiềm ẩn nguy cơ mất ATTP, trong khi chế tài biện pháp xử lý ở những cơ sở này khó áp dụng trong thực tế. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân trong hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm còn hạn chế, không ít người sẵn sàng đánh đổi sức khỏe người tiêu dùng vì lợi nhuận.

Năm 2023, Công an tỉnh đã khởi tố 1 vụ (1 đối tượng) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; tịch thu hơn 117kg bột nếm và mỹ chính không rõ nguồn gốc, 680 vỏ bao bì nhãn hiệu Knorr, 2.000 vỏ bao bì nhãn hiệu Ajinomoto. Phát hiện và xử lý 60 vụ trong lĩnh vực ATTP với số tiền xử phạt hơn 228 triệu đồng. Quý I năm 2024, xử phạt gần 100 triệu đồng với 16

vụ vi phạm ATTP.

Ngành Công Thương quản lý 2.350 cơ sở kinh doanh các mặt hàng, bao gồm đông giớ linh vực ATTP. Đồng chí Đặng Ngọc Rung, Phó Giám đốc Sở Công Thương chia sẻ: Hiện nay, các chợ được triển khai xây dựng mô hình thí điểm chợ bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Nguyên nhân do nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng các quầy hàng kinh doanh đảm bảo vệ sinh ATTP chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, nguồn huy động xã hội hóa công tác bảo đảm vệ sinh ATTP còn khó khăn. Công tác thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn do chưa có máy móc, thiết bị phục vụ. Hệ thống văn bản pháp luật về ATTP nhiều và thay đổi liên tục nên công tác cập nhật văn bản, triển khai các nội dung tại cấp huyện, xã còn chậm và khó khăn do cán bộ kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Tại các địa phương, đặc biệt là tuyến xã, chưa quan tâm đầu tư công tác bảo đảm ATTP, thiếu tính chủ động cho các hoạt động phối hợp, công tác kiểm tra, giám sát ở cấp xã chưa thực sự hiệu quả, chưa có xử lý vi phạm.

Đồng chí Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT nêu thực trạng: Hiện, công tác đảm bảo ATTP lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các địa phương theo phân công, phân cấp tại Quyết định 44/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản về ATTP thuộc phạm vi

quản lý của Bộ NN và PTNT trên địa bàn tỉnh khá lỏng lẻo, đặc biệt là về quản lý, kiểm soát các cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở nhỏ lẻ không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP còn chưa triệt để. Các cơ sở chậm đổi mới phương thức sản xuất, chưa chú trọng phát triển liên kết và đầu tư chế biến sâu; chưa có nhiều doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế tham gia làm nòng cốt phát triển các chuỗi sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp; các liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị còn lỏng lẻo, sức cạnh tranh không cao. Việc đầu tư cơ sở giết mổ tập trung chưa được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư do hiệu quả không cao (mới có 1 cơ sở giết mổ lợn sữa tập trung). Hầu hết cơ sở giết mổ là các điểm giết mổ nhỏ lẻ nằm rải rác trong khu dân cư, phục vụ tiêu thụ nội địa, nên công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn. Nguồn nhân lực, vật lực phân bổ cho công tác quản lý ATTP chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là công tác thanh, kiểm tra, giám sát ATTP.

Trên cơ sở Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 8-4-2024 của UBND tỉnh về triển khai "Tháng hành động vì ATTP" năm 2024, các ngành, các huyện, thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện. Các ngành: Y tế, NN và PTNT, Công Thương được giao quản lý Nhà nước về ATTP thường xuyên phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác quản lý Nhà nước theo phân công; Tập trung hoàn thiện, đổi mới, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm ATTP; tổ chức kiểm tra công tác quản lý ATTP tại các địa phương, nhất là tại

các địa bàn trọng điểm. Ngành NN và PTNT tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi gắn liền với bảo vệ môi trường. Tiếp tục phát triển chuỗi thực phẩm an toàn. Phối hợp với Hội Nông dân đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn cho nông sản. Ngành Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nhân rộng mô hình chuỗi kinh doanh thực phẩm có kiểm soát, giảm dần tỷ lệ thực phẩm tiêu dùng ở các chợ dân sinh, chợ tự phát, chợ cóc, chợ tạm, tăng dần tỷ lệ thực phẩm tiêu dùng trong các siêu thị, chợ có kiểm soát ATTP. Công an, Quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra, giám sát, ngăn chặn thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, nhất là tại các địa bàn, tuyến trọng điểm.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp trong quản lý doanh nghiệp đối với ATTP, nhất là những doanh nghiệp có bếp ăn tập thể; thành lập tổ tự quản để giám sát hàng ngày. Đối với doanh nghiệp không có bếp ăn, vận động doanh nghiệp xây bếp ăn, không nhận dịch vụ cung cấp suất ăn sẵn từ ngoài mang vào, khó kiểm soát về ATTP, nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm rất cao. UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát về bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể ở cụm công nghiệp, trường học trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng các hoạt động bảo đảm ATTP trong Tháng hành động; phòng ngừa dịch bệnh trên đàn vật nuôi và các sự cố về ATTP; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Tăng cường triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm ATTP gắn với phong trào thi đua trong các tổ chức chính trị - xã hội; phổ biến kiến thức, hướng dẫn thực hành đúng cho nhân dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về liên kết sản xuất đảm bảo ATTP theo chuỗi./.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát, giải quyết các vụ việc được kịp thời, khách quan, đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được pháp luật bảo vệ, thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã lựa chọn và thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, trong năm 2023, VKSND tỉnh đã chọn 3 khâu đột phá là: ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (CNTT và CDS) trong hoạt động chuyên môn; thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ, công tác tuyên truyền và nhiệm vụ chính trị do cấp uỷ giao. Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17-5-2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy CDS trong ngành Kiểm sát, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường ứng dụng CNTT, CDS trong ngành Kiểm sát tỉnh và cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình công tác với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Đứng thời điểm toàn Ban chỉ đạo CNTT, CDS; thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo; đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, về phần mềm ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu; trang bị máy ghi âm, ghi hình, máy vi tính cho các đơn vị để phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. VKSND tỉnh đã xây dựng Trang thông tin điện tử của ngành; triển khai ứng dụng mô hình phòng họp không giấy tờ phục vụ việc triển khai nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và kết nối trực tuyến các buổi tập huấn nghiệp vụ bằng hình ảnh sơ đồ tư duy tại VKSND tỉnh đến các Viện Kiểm sát cấp huyện. Qua đó, hoạt động số hóa được đẩy mạnh, lan toả rộng khắp trong các đơn vị và các lĩnh vực công tác, cụ thể: VKSND hai cấp đã thực hiện báo cáo các vụ án, vụ việc qua ứng dụng sơ đồ hóa nội dung đối với 361 vụ án hình sự; 256 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình; 26 vụ án hành chính,

vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Một trong những dấu ấn trong công tác CDS năm 2023 của ngành Kiểm sát tỉnh là việc triển khai thành công việc số hóa hồ sơ, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Đến nay, VKSND hai cấp đã tiến hành số hóa hồ sơ đối với 1.518 hồ sơ trong cả lĩnh vực hình sự và dân sự; trình chiếu, công bố tài liệu chứng cứ được số hóa tại 481 phiên tòa; thực hiện quy trình công tố, kiểm sát xét xử 82 phiên tòa trực tuyến. Ngoài hỗ trợ đắc lực cho công tác chuyên môn, việc ứng dụng CNTT và CDS đã góp phần tăng tính minh bạch, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các đơn vị trong ngành Kiểm sát với các cơ quan hữu quan tại địa phương.

Cùng với đẩy mạnh ứng dụng CNTT và CDS, VKSND tỉnh xây dựng và thực hiện hiệu quả các chuyên đề nghiệp vụ như: "Tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm"; "Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố"; Công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù"; "Trả hồ sơ để điều tra bổ sung"; "Tạm đình chỉ";



Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu kiểm sát việc thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

"Công tác báo cáo giải quyết vụ việc, vụ án bằng sơ đồ tư duy"... Qua đó, đã nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ và tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được VKSND quan tâm, chú trọng, đẩy mạnh thực hiện thông qua các hoạt động như: Phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động về án hình sự trên địa bàn tỉnh; đăng tải gần 100 tin, bài trên Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh; 50 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của VKSND tối cao; đăng nhiều tin, bài trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Đặc biệt, VKSND hai cấp tỉnh nỗ lực thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và nhiệm vụ chính trị do cấp uỷ giao. Trong năm 2023, VKSND tỉnh được giao nhiệm vụ tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định đã tích cực tham mưu có hiệu quả giúp Ban Chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo cũng như việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu kiện trong tất cả các lĩnh vực; tham dự đoàn kiểm tra đối với

Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên, Huyện ủy Hải Hậu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh, các phòng nghiệp vụ và VKSND cấp huyện đều được phân công tham gia các tổ công tác do UBND tỉnh, UBND huyện thành lập để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn như: Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh... Đặc biệt, Tổ công tác phục vụ nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm do VKSND tỉnh thành lập đã đóng góp rất tích cực trong công tác tham mưu giúp chính quyền địa phương, được cấp ủy và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Việc lựa chọn, thực hiện tốt các khâu đột phá đã giúp VKSND hai cấp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành và các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. CNTT và CDS đã trở thành công cụ đắc lực giúp VKSND tỉnh tạo được bước đột phá hiện đại hóa và minh bạch công tác chỉ đạo điều hành cũng như quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác thông tin, tuyên truyền tạo được sức lan tỏa, quan hệ phối hợp với cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan khác được tăng cường, hiệu quả, thiết thực. Đồng thời khẳng định được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị do cấp uỷ giao. Với những kết quả ngành KSNĐ tỉnh đã đạt được trong năm 2023, VKSND tỉnh đã được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân; Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen; 7 đơn vị trong ngành Kiểm sát tỉnh được công nhận là "Tập thể lao động xuất sắc"; 7 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen. VKSND tỉnh được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 5 tập thể, 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen./

Bài và ảnh: VĂN TRỌNG

Cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Nghĩa Hưng luôn quan tâm, hỗ trợ hội viên bằng nhiều hoạt động thiết thực; khuyến khích nông dân phát huy quyền làm chủ, nâng độ sáng tạo, khai thác tiềm năng đất đai, lao động, nguồn vốn, tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tìm kiếm thị trường, mở mang nghề nghiệp, đưa kinh tế nông thôn phát triển toàn diện.

Theo đó các hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, dạy nghề tạo việc làm, tăng thu nhập được các cấp Hội chú trọng. Đến nay, tổng nguồn Quỹ của huyện và cơ sở có trên 2,3 tỷ đồng cho 67 hộ vay; đồng thời HND huyện thực hiện 4 dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và tỉnh số tiền 2,4 tỷ đồng cho 46 thành viên của 4 tổ hợp tác vay vốn phát triển mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu

chất lượng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Năm 2023, toàn huyện có 14.150 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp theo tiêu chí mới. Các câu lạc bộ "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" ở các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, thị trấn Rạng Đông duy trì hoạt động thường xuyên. Nhờ đó, ngày càng có nhiều hội viên trong huyện vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, tích cực đóng góp cho xã hội. Điển hình như ông Đoàn Văn Tiên, xã Nghĩa Hải chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, tổ chức tập huấn kỹ thuật, sử dụng thức ăn trong chăn nuôi, hỗ trợ gà giống cho hội viên. Ông Trần Xuân Quyền, xã Nghĩa Hưng; ông Trần Văn Cấp, xã Hoàng Nam sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu. Ông Hoàng Văn Minh, thị trấn Rạng Đông nuôi tôm, sản xuất giống cá bớp, trồng cây đình làng. Ông Nguyễn Văn Thịnh, thị trấn Quỹ Nhất nuôi cá chạch đóng kết hợp

Hội Nông dân Nghĩa Hưng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế



Hội viên nông dân xã Nghĩa Lạc phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh.

biểu là dự án "Nuôi cá bống bớp" tại thị trấn Rạng Đông đem lại lợi nhuận sau dự án cho 14 hộ, bình quân 150 triệu đồng/hộ; dự án "Trồng đào, quất cảnh" tại thị trấn Liễu Đề đem lại lợi nhuận cho 12 hộ, bình quân 290 triệu đồng/hộ. Cùng với đó, các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 6.656 hộ vay với dư nợ 2.198,5 tỷ đồng; tổ chức tổ hoạt động uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội trên 129 tỷ đồng cho 2.507 hộ vay. Vốn 120 giải quyết việc làm của Trung ương Hội dư nợ số tiền 675 triệu đồng cho 10 hộ vay; dự nợ các ngân hàng thương mại 8 tỷ đồng cho 60 hộ vay.

Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận ứng dụng khoa học công nghệ, HND huyện đã thực hiện dự án "Xây dựng mô hình liên kết chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ trong nuôi trồng thủy, hải sản vùng ven biển tỉnh Nam Định" (do HND tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai) cho hội viên thị trấn Rạng Đông về mô hình nuôi cá bống bớp. 5 năm qua, các cấp Hội phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, ban nông nghiệp xã, thị trấn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được 380 lớp cho 49.612 lượt hội viên. HND huyện và cơ sở còn chủ động phối hợp với các trường và trung tâm tổ chức được 66 lớp dạy nghề cho 2.291 lao động gồm các lớp: đan còi, may công nghiệp, trồng cây cảnh, nuôi trồng thủy sản... Để hỗ trợ hội viên quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, HND huyện phối hợp với Bưu điện huyện triển khai "Thỏa thuận hợp tác giữa HND và Bưu điện huyện về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hoá giai đoạn 2021-2025" cho 60 đại biểu là chủ tịch HND và nhân viên bưu điện các xã, thị trấn trong huyện. Các xã, thị trấn đã lựa chọn sản phẩm của đơn vị để đưa lên sản giao dịch điện tử Postmart. Năm 2023, HND huyện còn giới thiệu 14 sản phẩm tiêu biểu của hội viên tham gia trưng bày gian hàng tại Đại hội HND tỉnh và Tuần lễ xúc tiến thương mại do HND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

Bên cạnh đó, HND các cấp trong huyện thường xuyên vận động hội viên phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao

chế biến "Cá chạch kho niêu" được công nhận là sản phẩm OCOP, đem lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 10-15 lao động. Ông Vũ Văn Chúc, xã Phúc Thắng nuôi ngao sạch, tạo việc làm cho 10-20 người có thu nhập từ 8-10 triệu đồng/tháng/người. Ông Nguyễn Văn Sơn, thị trấn Rạng Đông chuyên sản xuất giống và nuôi cá bống bớp kết hợp tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm cho 18 lao động có thu nhập 5,5 triệu đồng/người/tháng. Hội viên các chi hội ở thị trấn Liễu Đề, xã Nghĩa Lạc trồng hoa, cây cảnh, mỗi hộ cho thu nhập 300-350 triệu đồng/năm. Hội viên tổ hợp tác chế biến thủy hải sản ở xã Nghĩa Hải tạo việc làm cho 10-15 lao động, thu nhập bình quân 3,5-4 triệu đồng/người/tháng. Các hoạt động giúp nhau giảm nghèo cũng được các cấp Hội quan tâm. 5 năm qua, cán bộ, hội viên trong huyện luôn tích cực hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"; quyên góp 162 triệu đồng, 600 ngày công, vật tư, cây, con giống trị giá gần 100 triệu đồng giúp đỡ 101 hội viên nghèo; ủng hộ Quỹ "Mái ấm nông dân" 284 triệu đồng, hỗ trợ nâng cấp 6 nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Vào dịp Tết Nguyên đán, HND huyện và cơ sở tổ chức tặng 953 suất quà tổng trị giá 328,5 triệu đồng cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn... Những hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế của các cấp HND huyện Nghĩa Hưng đã khích lệ, động viên nông dân trong huyện vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.

Trong điều kiện thuận lợi khi Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhiều công trình, dự án lớn của tỉnh, Trung ương đang được triển khai và thực hiện trên địa bàn huyện, thời gian tới, hội viên nông dân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện để án tại cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2024 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./

Bài và ảnh: LAM HỒNG

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) huyện Vụ Bản đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện chuyển đổi số (CDS) trong dạy học và quản trị hoạt động giáo dục chất lượng các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện.

Ngành GD và ĐT huyện Vụ Bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục (CSGD) thực hiện "Bộ chỉ số đánh giá mức độ CDS" theo Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30-12-2022 của Bộ GD và ĐT, các văn bản chỉ đạo về CDS của Sở GD và ĐT, của UBND huyện Vụ Bản. Hiện tại, 100% CSGD toàn huyện đã ứng dụng CNTT và từng bước thực hiện CDS trong dạy học và quản trị CSGD theo Bộ chỉ số. 100% các trường học đã đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày với mỗi nhà giáo và mỗi người học. Tất cả các trường đã triển khai các nền tảng dạy và học trực tuyến với nhiều ứng dụng, Zoom, Meet, Google Meet, Office 365, Olm.vn... 100% CSGD áp dụng hệ thống quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu và công nghệ số qua các nền tảng do Viettel (SMAS); VNPT (VNEdu) cung cấp; Cơ sở dữ liệu ngành (<http://csdl.moet.gov.vn>); phần mềm tập huấn bồi dưỡng thường xuyên của Bộ GD và ĐT (<http://taphuan.csdl.edu.vn>); đánh giá công chức: ETEP, TEMIS; phần mềm cho kế toán tài chính: MISA, quản lý tài sản công, hỗ trợ kê khai thuế; giao dịch kho bạc, phần mềm quản lý thư viện; soạn thời khóa biểu bằng phần mềm TKB, phần mềm iOffice để quản lý công văn đi, đến. 100% người học, nhà giáo được quản lý bằng một cơ sở dữ liệu danh tính thống nhất. Cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành giáo dục huyện Vụ Bản được xây dựng, hoàn thiện và kết nối thông suốt với các CSGD đảm bảo cung cấp thông tin quản lý đầy đủ, kịp thời; có khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu với các CSDL khác. 100% thủ tục hành

chính thuộc ngành đủ điều kiện áp dụng hình thức trực tuyến được triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 và tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến huyện.

Tại các nhà trường, học sinh lớp 6 được học môn Tin học 1 tiết/tuần theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Mô hình giáo dục STEM bước đầu giáo viên được tiếp cận, tiến tới dạy lồng ghép trong các môn học, gắn việc học của học sinh thông qua các hoạt động ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán và hiện tượng trong cuộc sống. Các kỹ thi IOE trực tuyến cấp trường được tổ chức thành công nhiều các nhà trường có đây đủ trang thiết bị như máy tính, máy chiếu, tai nghe, hệ thống camera giám sát...; đồng thời tổ chức tốt các kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học khối lớp 8, 9 cấp huyện tại Trường THCS Trần Huy Liệu. 100% các nhà trường có trang web riêng, có ban chỉ đạo CDS, có tổ nhóm CNTT và quản trị web, Fanpage, công khai các văn bản, công khai tài chính và các khoản thu theo quy định của phòng, sở. Đồng khai việc xét tuyển học sinh đầu cấp trên trang web của mỗi nhà trường. Hầu hết các nhà trường đã và đang thu phí không dùng tiền mặt qua tài khoản của các ngân hàng. Một số đơn vị tiêu biểu như Trường THCS Trần Huy Liệu với hệ thống phòng máy tính hiện đại, nhiều năm liên tiếp khai hiệu quả việc dạy và học và phục vụ tốt kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học tại điểm thi huyện Vụ Bản; Trường THCS Kim Thái, Trường Tiểu học Kim Thái là hai đơn vị có phòng máy tính với nhiều trang thiết bị công nghệ hiện đại.

Từ việc thực hiện CDS trong quản trị CSGD, nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị về vai trò và lợi ích của việc CDS, năng lực CNTT, năng lực ứng dụng CDS của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, nhất là người đứng đầu, được nâng cao. Phụ huynh học sinh, nhân dân, tổ

chức và doanh nghiệp đã cùng góp ý, giám sát và sử dụng các dịch vụ, tiện ích của CDS khi được sử dụng các kênh hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến. Điều này đã tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, cộng đồng khi sử dụng các dịch vụ giáo dục trực tuyến. Thực hiện CDS trong dạy và học, chất lượng giáo dục học sinh được giữ vững và ngày càng nâng cao. Đội ngũ giáo viên trên địa bàn sử dụng thành thạo các kỹ thuật, thao tác ứng dụng CNTT liên quan đến hoạt động của ngành; tích cực tham gia, đóng góp chia sẻ học liệu vào kho học liệu số của ngành Giáo dục; tham gia thiết kế bài giảng điện tử E-learning có chất lượng và đạt giải cao trong cuộc thi cấp tỉnh, cấp Bộ GD và ĐT; tham gia xây dựng Ngân hàng đề, câu hỏi trắc nghiệm, góp phần xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh việc học tập suốt đời.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện ứng dụng CNTT, CDS ở ngành GD và ĐT Vụ Bản còn một số khó khăn, vướng mắc: Hệ thống máy tính của các trường còn ít về số lượng, kém về tốc độ xử lý. Đa số các trường chưa đảm bảo 1 máy/1 học sinh khi được Tin học. Kinh phí sửa chữa, bảo

dưỡng, mua sắm máy tính, ti vi màn hình rộng, máy chiếu, các ứng dụng và phần mềm phục vụ công tác CDS đối với các đơn vị nhà trường còn hạn hẹp. Vẫn còn một số cán bộ, giáo viên, nhân viên kỹ năng CNTT chưa đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ.

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, góp phần triển khai tốt nhiệm vụ ứng dụng CNTT, CDS, Phòng GD và ĐT huyện đã định hướng các nhà trường đầu tư mua sắm các trang thiết bị công nghệ theo đúng quy định, gắn với việc xây dựng và duy trì các tiêu chí của ngành đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2 cũng như đảm bảo triển khai nhiệm vụ dạy và học. Phòng GD và ĐT, các trường có cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, tổ chức các buổi tập huấn về CNTT, CDS, từ đó trao đổi, chia sẻ các cách làm, mô hình hiệu quả đến các trường. Khuyến khích các nhà trường vận động và tiếp nhận máy tính, ti vi... từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ cũng như bố trí kinh phí nhà chứa và mua sắm thiết bị công nghệ, ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học./



Cô và trò Trường Tiểu học Kim Thái trong giờ học ứng dụng công nghệ thông tin.

Bài và ảnh: MINH THUẬN

TIN TRONG NƯỚC

(Tiếp theo trang 1)
Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16-4-1975 - 16-4-2024) và hưởng ứng sự kiện Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Nhà đầu tư phân đầu trong quý III-2024, sẽ thi công dự án nhà ở xã hội MK Central City với diện tích xây dựng là 5.694m², gồm 2 tòa tháp đôi cao 16 tầng, với 350 căn hộ dành cho người thu nhập thấp, 95 căn nhà phổ thông và 125 căn nhà liên kế, cùng với hưởng lợi thống tiện ích nổi bật, đa dạng.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2026, góp phần đáp ứng mục tiêu xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh, theo Nghị quyết số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành vào tháng 5-2023.

HẢI DƯƠNG

Phấn đấu ít nhất 3 địa phương hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao

Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024 của tỉnh Hải Dương, đến hết năm 2024, tỉnh phấn đấu có ít nhất 3 địa phương hoàn thành các tiêu chí của huyện NTM nâng cao, đủ điều kiện để đề

nghe công nhận.

Ngoài ra, kế hoạch còn đặt mục tiêu duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm 100% số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2010-2020 cơ bản đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Tỉnh phấn đấu có thêm 35 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 23 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Các huyện tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng để đáp ứng theo tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. Thành phố, thị xã bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh xây dựng 10 nội dung của chương trình, tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng phục vụ phát triển, cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, xử lý rác thải... Tỉnh đề ra 5 giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trong năm 2024. Đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung của chương trình, tăng cường huy động nguồn lực, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát./

Hội Người mù tỉnh kỷ niệm

55 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam



Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoàn tặng hoa chúc mừng Hội Người mù tỉnh.

Sáng 16-4, Hội Người mù tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17-4-1969 - 17-4-2024) và 44 năm Ngày thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (30-1-1980 - 30-1-2024). Dịp lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam; Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Sở sản xuất thủ công, 4 cơ sở tầm quất xoa bóp do tổ chức Hội quản lý và 31 tổ nhóm sản xuất, thu hút 413 lao động là người mù với tổng doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Phạm Viết Thu và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Hội Người mù các cấp trong tỉnh đạt được trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Hội Người mù tỉnh. Các đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới, Hội Người mù tỉnh cần tiếp tục chủ động, tích cực trong việc đổi mới phương thức hoạt động, cán bộ Hội không ngừng học tập, trao đổi phẩm chất chính trị và năng lực thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Hội thực sự trở thành ngôi nhà chung, chỗ dựa vững chắc cho hội viên, người mù. Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các đồng chí mong muốn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, giúp đỡ những người khuyết tật, những người mù để từng bước vươn lên, tự tin hòa nhập với sự phát triển chung của xã hội.

Tin, ảnh: THANH HOA

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai

(Tiếp theo trang 1)

đường giao thông nhằm chờ quy hoạch, chờ dự án để trực lợi. Các vi phạm phát sinh mới về đất đai có tính chất phức tạp, khó giải quyết. Trong những năm gần đây xuất hiện các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người liên quan đến đất đai, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị của địa phương...

Để tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về đất đai, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan về công tác quản lý đất đai; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17-7-2012, Kết luận 43- KL/TU ngày 22-8-2018 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Giao các sở, ngành và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở TN và MT, UBND các huyện, thành phố: Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền. Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

Riêng Sở TN và MT chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền; rà soát, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố tổng kết 6 năm thực hiện Kết luận 43. Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh tổng kết việc thực hiện Kết luận 43 và phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch SDD quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch SDD quốc gia 5 năm 2021-2025 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch SDD 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ TN và MT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ các chỉ tiêu SDD cấp tỉnh định từng đơn vị hành chính cấp huyện làm căn cứ cho UBND các huyện, thành phố rà soát lập, điều chỉnh quy hoạch SDD cấp huyện thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đất đai, đảm bảo đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, kế hoạch SDD 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và tuân thủ chỉ tiêu SDD quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg. Tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thành phố quy trình, thủ tục liên quan đến thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDD, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai. Tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDD của địa phương, kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền SDD. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về đất đai trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, các Huyện ủy chỉ đạo việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 tại địa phương; tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 17, Kết luận 43; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý SDD trên địa bàn quản lý. Xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, góp phần duy trì, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

(Tiếp theo trang 1)

đạt được nhiều thành tựu to lớn, kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng, chính đôn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại. Vai trò, vị thế, tiềm lực, uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ; niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường. Trên cơ sở đánh giá, tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị xây dựng dự thảo Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Dự thảo sẽ quy định cụ thể công tác nhân sự, trong đó coi trọng chất lượng, cơ số lượng, cơ cấu hợp lý; quy định về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; công tác bầu cử và các nội dung quan trọng khác...

Tại hội nghị, đa số đại biểu đồng tình nhất trí với các nội dung trong dự thảo; đồng thời thảo luận, đóng góp thêm ý kiến về những điểm mới mang tính kế thừa, những nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo; đề nghị Trung ương nghiên cứu cụ thể quy định phù hợp với cán bộ không đủ tuổi tái cử; việc bố trí, chuẩn bị nhân sự lãnh đạo cấp ủy gắn với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chính quyền; cơ cấu, số lượng đại biểu và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; số lượng cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; về tỷ lệ, độ tuổi cán bộ trẻ tham gia cấp ủy, về thực hiện bầu cử trong đại hội...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính ghi nhận toàn bộ ý kiến góp ý của các đại biểu. Đây là những căn cứ quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu trình Bộ Chính trị xem xét để hoàn thiện dự thảo./

Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

(Tiếp theo trang 1)

trong 15 năm đã có trên 2.120 triệu lượt người KCB BHYT, với tổng số tiền trên 993 nghìn tỷ đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều ý kiến tham luận chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và đề ra nhiều giải pháp phát triển đối tượng BHYT trong thời gian tới.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 38-CT/TW, ngành BHXH tiếp tục tập trung các nguồn lực để phấn đấu từ năm 2025 trở đi đạt trên 95% dân số tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo

đúng mục tiêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW. Bên cạnh đó, ngành BHXH phối hợp với các bộ, ngành; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHYT. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHYT trên nguyên tắc đơn giản, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia./

Hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp

(Tiếp theo trang 1)

tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nhất là các tiêu chuẩn lao động cơ bản. Cụ thể là những bổ sung lớn của Bộ luật Lao động về quan hệ lao động; một số nội dung mới về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm và tình hình thực hiện; bảo đảm quyền của người lao động khuyết tật; thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019; tiêu lương trong Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành... Về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế, căn cứ Khoản 1 điều 27 Nghị định 35/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15-

07-2022), nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế và nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế ngoài quốc境 và nghĩa vụ chung của nhà đầu tư, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp...

Thông qua hội nghị đã trang bị kiến thức pháp lý giúp các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nắm được và áp dụng pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, xây dựng nội quy lao động và thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động./

Hải Chính chuẩn bị các điều kiện...

(Tiếp theo trang 2)

giống, hạn chế được mầm bệnh tồn lưu trong ao, nhất là với ao nuôi nhiều vụ trong năm. Vì thế, ngay sau khi thu hoạch vụ 2, gia đình ông đã tập trung cải tạo ao đầm, tháo nước kết hợp bơm, sục đáy ao, nạo vét loại bỏ lớp bùn đáy, tháo chua rửa mặn, sau đó bón vôi bột diệt tạp khuẩn và chuẩn bị mọi điều kiện khác. Đến nay, công tác cải tạo ao đầm đã cơ bản hoàn thành, gia đình ông và các hộ nông dân ở đây đang tập trung lấy nước, xử lý nước theo yêu cầu kỹ thuật, chuẩn bị lấy giống về ương. Hy vọng trong năm 2024, nuôi trồng thủy sản tiếp tục thuận lợi và mang lại hiệu quả cao cho bà con nông dân.

Sau khi cải tạo ao đầm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho vụ nuôi mới, chính quyền xã Hải Chính sẽ tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho bà con nông dân nhằm đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và quản lý tốt vấn đề môi trường ao nuôi, vấn đề dịch bệnh... phân đầu đạt hiệu quả kinh tế cao trong vụ nuôi đầu tiên của năm. Việc chuẩn bị tốt các điều kiện ao, đầm, vùng bãi nuôi, đảm bảo chất lượng con giống và thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn là cơ sở bước đầu quan trọng để vụ nuôi thủy sản xuân hè thắng lợi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong xã./

(Tiếp theo trang 1)

Mohamed Shia al-Sudani kêu gọi các bên kiềm chế và thúc đẩy "mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực".

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Israel đang cân nhắc phản ứng trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran tới 13-4. Phía chính quyền Tehran cho biết cuộc tấn công vừa qua nhằm trả đũa vụ tòa lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria bị oanh kích. Tổng thống Biden kêu gọi Israel "cần nhắc thận trọng và có chiến lược" trước khi đưa ra phản ứng vì có thể khiến xung đột lan rộng.

WHO cảnh báo các hãng dược phẩm về thành phần của siro ho bị dán nhãn giả

Ngày 15-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phát cảnh báo đối với các hãng dược phẩm về 5 lô cồn có vị ngọt propylene glycol, một thành phần được sử dụng để bào chế siro y tế bị nhiễm hóa chất độc hại ethylene glycol (EG), đã bị dán nhãn giả mạo là do các chi nhánh của công ty

TIN THẾ GIỚI

hóa chất Dow Chemical (Mỹ) tại châu Á và châu Âu sản xuất.

Siro ho có chứa EG do Ấn Độ và Indonesia bào chế có liên quan tới hơn 300 trường hợp trẻ em tử vong trên toàn cầu kể từ cuối năm 2022. Các loại siro này được phát hiện chứa hàm lượng cao EG và diethylene glycol cũng là một loại hóa chất độc hại, dẫn đến tổn thương thận cấp và tử vong. Trong trường hợp của Indonesia, cơ quan chức năng đã phát hiện ra rằng một nhà cung cấp đã dán nhãn giả của Dow Chemical, chi nhánh ở Thái Lan (Dow Thailand) lên các thùng chứa EG mà họ bán cho một nhà phân phối để sử dụng trong ngành dược phẩm.

Theo WHO, những lô cồn nói trên đã được dán nhãn sản xuất trong năm 2023, vài tháng sau khi tổ chức này phát cảnh báo trên toàn cầu kêu gọi các hãng dược phẩm kiểm tra chất lượng nguồn cung ứng của họ. Dow Chemical đã xác

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029

(Tiếp theo trang 1)

MTTQ các cấp trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, từ thiện; đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; xây dựng mối đoàn kết lương - giáo trên địa bàn... Kết quả, các tổ chức thành viên đã kết nạp thêm trên 30 nghìn đoàn viên, hội viên. Nhiều gia đình đã hiến tặng hàng trăm mét vuông đất và ngày công lao động vào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu ở địa phương. Đến nay, 20/20 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 159 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu. Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và các chương trình an sinh xã hội được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Ban vận động Quy Vĩ người nghèo các cấp trong huyện đã vận động được trên 2 tỷ đồng, trong đó cấp huyện đạt 546 triệu đồng. Bằng nguồn lực hỗ trợ từ quỹ cấp trên và quỹ của huyện, xã, gia đình, dòng họ, khu dân cư... đã xây mới 60 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 25 nhà với tổng số tiền hỗ trợ gần 2 tỷ đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, MTTQ huyện, các tổ chức thành viên và các xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi

hỗ trợ hàng nghìn suất quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất, động viên học sinh nghèo vượt khó... trị giá hàng tỷ đồng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tỷ lệ tập hợp, đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức thành viên đạt 87%. Năm 2023 có 100% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa; 88,5% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 100% khu dân cư tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc".

Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ các cấp huyện Xuân Trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thúc đẩy sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và các nhiệm vụ chính trị, xây dựng huyện Xuân Trường đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và ngày càng phát triển. Phấn đấu tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên đạt từ 90% trở lên. Hàng năm, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được MTTQ các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết; 100% Ủy ban MTTQ xã, thị trấn, 85% Ban công tác Mặt trận hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Triển khai thành lập các mô hình, các tổ tự quản ở 100% các khu dân cư...

Tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chính và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Đại hội./

Cục Hải quan Hà Nam Ninh tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2024

(Tiếp theo trang 1)

làm thủ tục hải quan, chủ yếu là các doanh nghiệp gia công, doanh nghiệp sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Thời gian qua, ngành Hải quan khu vực đã chủ động, tích cực xây dựng mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh, xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030. Trong quý I-2024, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã làm thủ tục hải quan cho trên 108 nghìn tờ khai đăng ký xuất nhập khẩu, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2023; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5,8 tỷ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp xuất nhập khẩu được nghe đại diện Cục Hải quan Hà Nam Ninh phổ biến khuyến nghị của cơ quan Hải quan đối với một số lỗi phổ biến doanh nghiệp thường gặp khi thực hiện thủ tục hải quan giúp doanh nghiệp chủ động nắm bắt và khắc phục, tránh mất thời gian, đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục thông quan.

Tại Hội nghị đại diện Cục Hải quan và các Chi cục Hải quan đã trình bày và trực tiếp giải đáp hơn 30 câu hỏi về các vướng mắc của các doanh nghiệp xung quanh những vấn đề liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt

động sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm các vấn đề về kho bãi, nguyên liệu gia công, ghi hóa đơn, các lỗi kỹ thuật mạng... Đối với những kiến nghị vướng mắc nghiêm hoặc có liên quan đến các bộ, ngành khác, Cục Hải quan Hà Nam Ninh ghi nhận để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền kịp thời có biện pháp xử lý, hỗ trợ doanh nghiệp.

Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2024 là cơ hội để Hải quan Hà Nam Ninh gặp gỡ, lắng nghe các vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động xuất nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, trao đổi thông tin kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội để lãnh đạo UBND các tỉnh nắm bắt tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, công tác Hải quan trên địa bàn, tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, cơ chế chính sách liên quan của địa phương để kịp thời có các chủ trương, biện pháp đúng đắn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./

nhận rằng các lô cồn này không phải do công ty trên sản xuất hoặc cung cấp.

Kinh tế Trung Quốc trong quý 1 năm 2024 tăng trưởng cao hơn dự đoán

Theo báo cáo của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của nước này trong quý 1-2024 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng này cao hơn mức dự đoán 4,6% của các nhà phân tích trong một cuộc khảo sát trước đó và cũng cao hơn chút ít so với mức tăng trưởng 5,2% của quý trước đó.

Số liệu công bố ngày 16-4 cho thấy kinh tế Trung Quốc trong quý 1-2024 tăng trưởng nhanh hơn dự kiến, mang lại một số tín hiệu tích cực khi giới chức nước này đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản suy yếu kéo dài. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID-19, trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản sụt giảm, nợ của chính quyền địa phương gia tăng và chi tiêu của khu vực tư nhân yếu./